

Thư Vũ - 1 trong 6 chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh

Tháng 7/1929, Chi bộ Thư Vũ (tiên thân của Đảng bộ huyện Vũ Thư ngày nay) được thành lập. Đây là 1 trong 6 chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Thái Bình. Sự ra đời của Chi bộ Thư Vũ đã thúc đẩy sự ra đời của nhiều chi bộ đảng trong toàn huyện, là mốc son sáng chói trong sự nghiệp cách mạng của huyện Thư Trì, Vũ Tiên (xưa) - huyện Vũ Thư ngày nay.

Từ một chi bộ đảng ra đời trong gian khó

Vào những năm đầu thế kỷ XX, dưới ách cai trị của thực dân Pháp và phong kiến tay sai, nhân dân cả nước nói chung và hai huyện Vũ Tiên, Thư Trì nói riêng bị áp bức bóc lột nặng nề dẫn đến đói khổ, lầm than. Giữa lúc đó, ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin đã đến với những người dân sớm giác ngộ cách mạng nơi đây với sự ra đời của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh và Hội Thanh niên huyện Vũ Tiên, Thư Trì. Tiếp đó, theo yêu cầu của cách mạng, tổ chức Đảng Cộng sản Đảng được thành lập trên cả nước thay thế cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tại Thái Bình, cuối tháng 6/1929, Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng tỉnh được thành lập; Tỉnh bộ Thanh niên được đổi thành Ban Tỉnh ủy. Một trong những nhiệm vụ then chốt cần thực hiện ngay của Ban Tỉnh ủy là khẩn trương thành lập các chi bộ đảng. Đây là việc khó khăn vì thanh niên ưu tú nhiều nhưng số đảng viên đủ tiêu chuẩn rất ít.

Đầu tháng 7/1929, Ban Tỉnh ủy cử đồng chí Tống Văn Phổ, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp về chỉ đạo thành lập chi bộ đảng ở hai huyện Thư Trì và Vũ Tiên. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, vào một đêm trung tuần tháng 7/1929, tại nhà đồng chí Hoàng Kỳ, xóm Cầu Đá, làng Hội Khê, xã Vũ Hội (nay là thôn Hưng Nhượng, xã Vũ Hội) đã diễn ra cuộc họp thành lập Chi bộ Đảng, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tống Văn Phổ. Các thành viên dự họp nhất trí cao việc thành lập chi bộ và đặt tên là Chi bộ Thư Vũ (gồm tên hai huyện Thư Trì - Vũ Tiên) với 3 đảng viên: đồng chí Hoàng Kỳ ở Hội Khê (Vũ Hội) các đồng chí Hồ Sĩ Kết, Nguyễn Uy ở Thuận An (Việt Thuận ngày nay). Đồng chí Hoàng Kỳ được chỉ định làm Bí thư Chi bộ.

Đến tháng 9/1929, Chi bộ kết nạp thêm đồng chí Nguyễn Ngọc Cư (tức đồng chí Trần Cung ở Hội Khê) đưa tổng số đảng viên của Chi bộ lên 4 đồng chí. Chi bộ Thư Vũ là 1 trong 6 chi bộ đảng được thành lập sớm nhất ở tỉnh Thái Bình, là nền tảng cho việc thành lập các chi bộ đảng cộng sản ở Thái

Mặc dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ huyện Vũ Thư quyết tâm xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng phát triển, vững mạnh để xứng đáng với sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ đảng viên và truyền thống cách mạng vẻ vang của Chi bộ Thư Vũ - 1 trong 6 chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh.

(Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư)

Bình nói chung và Vũ Thư nói riêng, góp phần lãnh đạo các phong trào cách mạng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền tháng tám năm 1945 thành công. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng trong quá trình chuẩn bị lực lượng, đấu tranh bí mật và khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện Thư Trì và Vũ Tiên giai đoạn 1929 - 1945. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Thư Vũ, phong trào đấu tranh của quần chúng đã bùng lên mạnh mẽ với quy mô ngày càng rộng lớn. Những cuộc đấu tranh liên tiếp của các tầng lớp nhân dân lao động chống thực dân, phong kiến, tay sai nổ ra trên khắp địa bàn huyện.

Đến Đảng bộ huyện Vũ Thư vững mạnh

Từ những ngày đầu thành lập, Chi bộ Thư Vũ còn non trẻ, trải qua gian khổ, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện Vũ Thư hiện nay đã trở thành đảng bộ lớn mạnh, gồm 52 tổ chức cơ sở đảng, thu hút gần 10.000 đảng viên, trong đó có 30 đảng bộ xã, thị trấn, 7 đảng bộ cơ quan và 15 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Đảng bộ huyện Vũ Thư thực sự phát huy vai trò lãnh đạo mọi phong trào cách mạng của nhân dân, đưa phong trào của huyện vượt qua biết bao gian khổ, hy sinh lập nên nhiều chiến công trong công cuộc



Nhà lưu niệm Chi bộ Thư Vũ (thôn Hưng Nhượng, xã Vũ Hội) - nơi thành lập Chi bộ Thư Vũ tháng 7/1929.

đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân, đế quốc và thực hiện công cuộc dựng xây, đổi mới quê hương, đất nước.

Đồng chí Vũ Hồng Quân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư cho biết: Với sự lớn mạnh về cơ cấu tổ chức, sự trưởng thành về công tác lãnh đạo, những năm gần đây, Đảng bộ huyện Vũ Thư lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện đạt nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng. Nổi bật là cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập

bình quân của người dân hiện đạt gần 47,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 2,94%. 100% đường giao thông nông thôn của huyện được cứng hóa; hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng, công trình công cộng được xây dựng, nâng cấp đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. 29/29 xã đã về đích nông thôn mới, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Đảng bộ nông thôn trên địa bàn huyện khang trang, đổi mới rõ nét; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng cao.

Đảng viên Vũ Tiến Riệu,

95 tuổi đời, 70 năm tuổi đảng, Đảng bộ xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư xúc động chia sẻ: Tôi về cùng tổ hào vì mình được đứng trong hàng ngũ của Đảng suốt 70 năm qua. Trong chặng đường dài từ khi thành lập Chi bộ Thư Vũ đến Đảng bộ huyện Vũ Thư ngày nay có sự đóng góp, hy sinh của lớp lớp các thế hệ đảng viên. Thấm nhuần điều đó, tôi luôn nỗ lực vun đắp góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng phát triển lớn mạnh, từ đó phát huy vai trò lãnh đạo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

QUYNH LƯU

HƯNG HÀ

Gìn giữ nét đẹp lễ hội đền Trần



Múa lân tại lễ hội đền Trần.

Lễ hội đền Trần Thái Bình ở thôn Tam Đường, xã Tiến Đức (Hưng Hà) được tổ chức từ ngày 13 - 18 tháng Giêng hàng năm là dịp để du khách văn cảnh, thăm, tưởng nhớ và tìm hiểu rõ hơn về công lao, sự phát triển rực rỡ của vương triều Trần. Điểm hẹn khi du khách đến quê lúa Thái Bình không thể bỏ qua là quần thể di tích khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần. Vùng đất Long Hưng (nay là huyện Hưng Hà) ngay từ đầu thế kỷ thứ XIII đã được nhà Trần chọn làm nơi dựng nghiệp. Nơi đây không chỉ là nơi gìn giữ lòng mạch giúp vương triều Trần hưng vượng mà còn là hậu cứ hiểm yếu luyện binh khiển tướng, tích lũy lương thảo, chế tạo vũ khí, phụ trợ đắc lực cho công cuộc nuôi quân đánh giặc. Đây cũng là nơi yên nghỉ của các liệt tổ nhà Trần, của Thái tổ Trần Thủ Độ và ba vị vua đầu triều Trần. Ngày 27/1/2014, lễ hội đền Trần Thái Bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với nhiều nghi lễ, phong tục độc đáo đậm nét văn hóa thời Trần như lễ rước nước, lễ giao chạ, thi cỗ cá thời Trần, các trò chơi dân gian, các điệu dân ca, dân vũ...

dân, địa phương đã xây dựng 6 mô hình tự quản về an ninh trật tự, 66 tổ nhân dân tự quản nhằm giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa của lễ hội. Hàng năm, lễ hội đền Trần Thái Bình luôn được tổ chức văn minh, lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân địa phương cũng như du khách trong và ngoài tỉnh. Tại lễ hội đền Trần Thái Bình, thu hút được sự quan tâm của hàng nghìn người dân và mang tính truyền thống là lễ rước nước. Bên cạnh đó, các nghi lễ như lễ tế mở cửa đền, lễ bái yết, tế mở được tổ chức thực hiện trong không khí linh thiêng, tôn kính. Ông Phan Văn Tú, thôn Tam Đường, xã Tiến Đức chia sẻ: Lễ hội đền Trần Thái Bình luôn chú trọng bảo tồn, gìn giữ nguyên vẹn nhiều hoạt động văn hóa dân gian gắn với sinh hoạt của cư dân vùng trồng lúa nước Bắc Bộ như tục giao chạ, thi cỗ cá của tâm hồn thuộc xã Tiến Đức, thi kéo lửa nấu cơm, thi vật cầu, thi gói bánh chưng, thi pháo đất... Những năm gần đây, lễ hội đền Trần Thái Bình bên cạnh các hoạt động văn hóa truyền thống còn có thêm nét văn hóa mới là tổ chức ngày Thơ Việt Nam. Những hoạt động đó không chỉ mang lại không khí sôi nổi, phấn khởi cho lễ hội mà còn nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và giúp người dân địa phương cũng như du khách hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Để duy trì tốt và phát triển các hoạt động của lễ hội, công tác an ninh, an toàn được huyện

Hưng Hà chú trọng. Lực lượng Công an huyện được tăng cường, nhất là trong những ngày diễn ra lễ hội. Ông Vương Văn Hùng, du khách đến từ Hà Nội cho biết: Trong những lần đến với lễ hội đền Trần Thái Bình, tôi thực sự yên tâm về công tác bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự của lực lượng chức năng tại địa phương. Bên cạnh những hoạt động trên, huyện Hưng Hà còn chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường. Huyện Hưng Hà cũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương tăng cường công tác phòng, chống các hoạt động tin đồn, góp phần tôn vinh giá trị của lễ hội, tạo được ấn tượng đẹp đối với du khách.

Theo phong tục cổ truyền, ngày 13 tháng Giêng hàng năm là ngày khai mạc tổ chức lễ hội đền Trần Thái Bình. Do đó, những ngày giáp tết Nguyên đán này, cùng với việc chỉ đạo các địa phương trong huyện đón tết vui tươi, an toàn, huyện Hưng Hà cũng tích cực phối hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan và xã Tiến Đức thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho lễ hội đền Trần Thái Bình bảo đảm an toàn, lành mạnh, văn minh. Qua đó, góp phần phát huy các thế hệ lòng tự hào, ý chí bất khuất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc và bảo tồn phát huy nét đẹp văn hóa của lễ hội đền Trần Thái Bình.

MAI THƯ

THỤY DUYÊN

Chuẩn bị tốt đại hội điểm



Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Thụy Duyên bỏ phiếu bầu chi ủy khóa mới.

Đảng bộ xã Thụy Duyên được Huyện ủy Thái Bình chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022. Chi ủy, Chi bộ nhà trường đã tích cực làm tốt công tác chuẩn bị từ văn kiện đại hội, công tác nhân sự, trang trí khánh tiết, phát động phong trào thi đua sôi nổi chào mừng đại hội. Được tham dự Đại hội Chi bộ nhà trường, chúng tôi thấy các bước quy trình tổ chức đại hội diễn ra nghiêm túc, bài bản, đúng quy định và kết thúc thành công tốt đẹp. Đồng chí Bùi Văn Thăng, Bí thư Chi bộ nhà trường cho biết: Trước khi tổ chức đại hội, chúng tôi đã được Đảng ủy xã triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn. Các đồng chí được phân công phụ trách chi bộ cũng luôn sát sao, đốc thúc công việc, khi chúng tôi có vướng mắc gì đều được hỗ trợ giải đáp kịp thời, hướng dẫn cụ thể từ định hướng về công tác nhân sự, đến kịch bản đại hội. Nhờ vậy, đại hội diễn ra rất suôn sẻ và thành công tốt đẹp.

Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Thụy Duyên là chi bộ cuối cùng của Đảng bộ xã hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Do được Huyện ủy chọn tổ chức làm điểm đại hội cấp cơ sở nên Đảng ủy xã sớm chỉ đạo xây dựng triển khai kế hoạch đại hội chi bộ và hướng dẫn các chi bộ tổ chức thực hiện. Đồng chí Bùi Văn Nhuận, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đến ngày 8/1/2020, 8/8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã đại hội xong. Các chi bộ đều thực hiện đúng, đủ 4 nội dung đại hội. Bầu chi ủy đúng, đủ số lượng. Trong tổng số 22 đồng chí chi ủy viên được bầu có 18/22 đồng chí tái cử. Về bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chi bộ đã bầu đủ 139 đại biểu chính thức, 13 đại biểu dự khuyết. Sau đại hội, Đảng ủy xã đã ra quyết định công nhận chi ủy và các chức danh để các chi bộ ổn định đi vào hoạt động.

Song song với việc chỉ đạo tốt đại hội chi bộ cơ sở, Đảng ủy xã cũng chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội. Đến nay, tiểu ban văn kiện đã hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị (lần 1) xin ý kiến cả cấp bộ, đoàn viên, hội viên thông qua MTTQ, các đoàn thể

nhân dân và xin ý kiến đảng viên trong toàn Đảng bộ tại đại hội các chi bộ. Hiện tiểu ban văn kiện đang tiếp thu ý kiến, bổ sung hoàn thiện báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm lần 2. Về công tác nhân sự đại hội, tiểu ban nhân sự đã dự thảo kế hoạch công tác nhân sự, xây dựng đề án nhân sự theo hướng dẫn của các cấp. Đã tiến hành rà soát bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy; đồng thời, rà soát danh sách nguồn đương nhiệm chuẩn bị cho công tác nhân sự đáp ứng yêu cầu đề ra. Qua rà soát, nhân sự chuẩn bị cho đại hội đều bảo đảm cơ

cấu, tiêu chuẩn, độ tuổi và tỷ lệ nữ theo quy định. Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng về đại hội được Đảng ủy xã chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: kê về pa nô, khẩu hiệu; tuyên truyền về kết quả nhiệm kỳ tại các hội nghị, viết bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã; đẩy mạnh tuyên truyền cổ vũ, động viên những gương người tốt, việc tốt; gương điển hình trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Ngoài ra, xã còn triển khai xây dựng các công trình, phần việc chào mừng đại hội tạo không khí phấn khởi trong

cán bộ, đảng viên và nhân dân như: xây dựng đài phun nước, trồng bồn hoa ở trung tâm trụ sở hành chính xã; xây dựng 31 cột điện chiếu sáng trên hệ thống đường xã; quét vôi ve, tu bổ nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ, tường bao sân vận động khu trung tâm xã; xây dựng hành lang và trồng hoa trước cổng trường tiểu học và THCS xã... Để bảo đảm an ninh trật tự trước và trong thời gian diễn ra đại hội, tiểu ban an ninh đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cao điểm đến hết tháng 3/2020. Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã: Ngoài giao thông tổ chức làm điểm đại hội đảng bộ cơ sở, Thụy Duyên cũng là địa phương thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Ngoài làm tốt công tác nhân sự đại hội bảo đảm thực hiện được quy trình 5 bước theo hướng dẫn, Đảng ủy xã còn chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Mọi kiến nghị, vướng mắc phát sinh đều phải được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng quy định.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ xã Thụy Duyên diễn ra trong hai ngày 11 - 12/3/2020. Với sự chuẩn bị chu đáo, tin rằng Đại hội sẽ diễn ra thành công, là cơ sở để huyện rút kinh nghiệm triển khai đến các địa phương, đơn vị trên địa bàn.

ĐÀO QUYÊN



Nhiều hộ gia đình trong xã già lên nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trong ảnh: Vườn thanh long ruột tím của gia đình anh Trịnh Tiến Mạnh, thôn Hòa Tài (xã Thụy Duyên) cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm.